
๘ 

สนช. ๒๘          สงา  ๒/๔  

 

   ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ทานสมาชกิครบั นอกจากนี้ยังไดรบัหนังสือ

จากทานประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศกึษามาตรการพิทักษและเทดิทนูสถาบัน5 

พระมหากษัตริย คอื ทานพลเอก เลิศฤทธิ์  เวชสวรรค ขอขยายเวลาการพิจารณาศกึษาออกไปอีก 

๓๐ วัน เนือ่งจากการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการดงักลาวยังไมแลวเสร็จ จะมีสมาชกิ 

ทานใดขัดของหรือมีความเห็นเปนอยางอื่นหรือไมครับ คณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณาศกึษา

มาตรการการพิทักษและเทิดทูนสถาบนัพระมหากษัตรยิ ขอขยายเวลาออกไปอีก ๓๐ วัน 

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 10 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ถาไมมีสมาชิกทานใดมีความเหน็เปนอยางอืน่ 

ถือวาทีป่ระชุมเห็นชอบ เปนอันจบการพิจารณาระเบียบวาระเรื่องอืน่ ๆ 

  ตอไปเปนการพิจารณาเรื่องดวน 

  เรื่องดวนที่ ๑ เรื่อง ใหความเห็นชอบพิธีสารเพ่ืออนุวตัิขอผูกพันชุดท่ี ๘  15 

ของบริการขนสงทางอากาศ ภายใตกรอบความตกลงวาดวยการบริการของอาเซียน  

ซึ่งคณะรฐัมนตรเีปนผูเสนอ  

  (ตามมาตรา ๒๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบบัชั่วคราว)  

พุทธศักราช ๒๕๕๗) 

 20 

 

 

 

 

 25 

 

 

 

 

 30 



๙ 

สนช. ๒๘          สงา  ๒/๕  

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ดวยคณะรัฐมนตรไีดเสนอพิธีสารเพ่ืออนวุตั ิ

ขอผูกพันชดุที่ ๘ ของบริการขนสงทางอากาศ ภายใตกรอบความตกลงวาดวยการบริการอาเซียน 5 

ตอสภานติิบัญญตัิแหงชาต ิเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบตามมาตรา ๒๓ ของรฐัธรรมนญู 

แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบบัชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ รายละเอียดของพิธีสารดังกลาว 

จะอยูในเอกสารท่ีแจกใหกับทานสมาชิกทุกทานแลว และโดยที่พิธีสารเพ่ืออนวุัตขิอผูกพันชุดที ่๘ 

ของบริการขนสงทางอากาศ ภายใตกรอบความตกลงวาดวยการบริการของอาเซียน รัฐสมาชิก

อาเซียนไดลงนาม เมื่อวันที ่๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยพิธีสารฉบับนีจ้ะมีผลใชบังคับภายใน ๖๐ วนั 10 

ภายหลังจากรัฐสมาชิกอาเซยีน ๗ ประเทศสงมอบหนังสือการใหสัตยาบนัหรือการยอมรับตอ

เลขาธกิารอาเซียนไดรบัทราบ และจะมีผลใชบังคับเฉพาะรัฐภาคีที่ใหสัตยาบันหรือการยอมรบัแลว

เทานัน้  

   ดังนัน้ พิธีสารฉบบันี้จึงถือเปนหนังสือสัญญาที่กระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

หรือสังคมของประเทศอยางกวางขวางท่ีจะตองไดรับความเหน็ชอบจากสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ 15 

ตามความในมาตรา ๒๓ วรรคสองของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 

พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งกาํหนดใหสภานิตบิัญญัตแิหงชาติจะตองพิจารณาใหความเห็นชอบหรือไม

เห็นชอบใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วนันับตั้งแตวนัที่ไดรบัเรื่อง  

   ทั้งนี้ สภานิตบิัญญัตแิหงชาติไดรับพิธีสารฉบบันี้ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

เพราะฉะนัน้จึงครบกําหนดท่ีจะตองพิจารณาใหแลวเสรจ็ภายในวันที ่๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘  20 

ในการชีแ้จงสาระสําคัญของพิธีสารฉบับนี้จะมีทานรัฐมนตรวีาการกระทรวงคมนาคม  

คือทานพลอากาศเอก ประจิน  จ่ันตอง เปนผูเขารวมประชุมเพ่ือชี้แจง ขอเชิญทานรัฐมนตรี 

เขาประจําทีค่รับ นอกจากนีท้านรฐัมนตรไีดขออนุญาตนาํผูเขารวมชี้แจงเพ่ิมเติมอีก ๑ ทาน  

คือนายจรณุ  มีสมบรูณ รองอธิบดีกรมการบนิพลเรือนเขาประชุมเพ่ือรวมชี้แจงดวย ผมพิจารณา

แลวเห็นควรอนญุาต เชญิผูรวมชีแ้จงเขาประจําที่ครบั 25 

  (รัฐมนตรีและผูชี้แจงเขาประจําที่) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนท่ีหนึ่ง)   :   ทานรัฐมนตรถีาพรอมแลว เชญิแถลงเลยครับ 

 

 30 



๑๐ 

สนช. ๒๘          สงา  ๒/๖  

 

  พลอากาศเอก ประจิน  จ่ันตอง (รัฐมนตรวีาการกระทรวงคมนาคม)   :    

กราบขอบพระคุณครับ ทานประธานสภานติิบญัญตัแิหงชาติทีเ่คารพ กระผม พลอากาศเอก ประจิน  

จั่นตอง รฐัมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ในนามของคณะรัฐมนตรี ขอเสนอที่ประชุมสภา 5 

นิติบญัญตัแิหงชาติพิจารณาใหความเหน็ชอบพิธีสารเพ่ืออนุวตัิขอผูกพันชดุที่ ๘ ของบรกิารขนสง 

ทางอากาศ ภายใตกรอบความตกลงวาดวยบรกิารของอาเซียน โดยมีความเปนมา เหตุผลและ 

ความจําเปน สาระสําคญั และผลกระทบ สรุปไดดังนี้  

  ความเปนมา  

  สมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศไดลงนามกรอบความตกลงวาดวยบริการของอาเซียน 10 

เมื่อวนัที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ทีก่รุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยความตกลงดังกลาว

กําหนดใหประเทศสมาชิกอาเซียนเขารวมเจรจาเพ่ือทยอยเปดเสรีการคาบริการในตลาดของตน

ใหแกประเทศสมาชิกอืน่ ๆ โดยในการประชมุรัฐมนตรขีนสงอาเซียน ครั้งที่ ๑๙  

ณ เมืองปากเซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที ่๒๐ ธนัวาคม ๒๕๕๖ ประเทศ

สมาชิกอาเซียน ๙ ประเทศไดลงนามพิธีสารเพ่ืออนุวตัิขอผูกพันชุดท่ี ๘ ของบรกิารขนสงทางอากาศ 15 

ภายใตกรอบความตกลงวาดวยบริการของอาเซียน และประเทศไทยลงนามภายหลัง เมื่อวันที ่๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๗ หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการลงนาม เมื่อวนัท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗  

  เหตุผลและความจําเปน  

   เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามมาตรา ๒๓ วรรคสองของรฐัธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบบัชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งตองไดรับความเหน็ชอบจาก 20 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิกอนดําเนนิการใหมีผลผูกพันคณะรัฐมนตรี จึงเสนอที่ประชุม 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาติพิจารณาใหความเหน็ชอบกอนดาํเนินการตอไป  

  สาระสําคัญ  

    สาระสําคัญของพิธกีารเพ่ืออนุวตัิขอผูกพันชดุที่ ๘ พิธีสารฉบับนี้จะมีผลบังคบัใช 

เมื่อประเทศสมาชกิอาเซียนตั้งแต ๗ ประเทศขึ้นไปใหสัตยาบนั แลวจะมีผลบงัคับใชเฉพาะประเทศ 25 

สมาชิกอาเซียนท่ีใหสัตยาบนัแลวเทานั้น ประเทศสมาชกิอาเซียนที่มขีอผูกพันจะตองไดรับสิทธิ 

และใหการปฏิบัตเิปนพิเศษในการบริการเสรมิดานการขนสงทางอากาศตามท่ีระบุไวในขอผูกพัน 

เฉพาะของตนแกประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ประเทศไทยไดเสนอปรับปรุงสัดสวนการถอืหุนของ 

ชาวอาเซียนสําหรับการจัดตัง้สถานประกอบการบรกิารซอมและบาํรุงรักษาอากาศยานในสวนของ 

หนวยซอมอากาศยานประเภทที่ ๒ สําหรบัการบํารุงรกัษาสวนประกอบสําคัญของอากาศยาน 30 



๑๑ 

สนช. ๒๘          สงา  ๒/๗  

  

และประเภทที ่๓ สําหรับการบํารงุรักษาผลิตภัณฑและชิน้สวนของอากาศยาน จากเดิมรอยละ ๕๑ 

เปนรอยละ ๗๐ ซึ่งเปนไปตามขอกาํหนดในพระราชบญัญัติการเดินอากาศ (ฉบับที ่๑๑)  

พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลใชบังคับเมื่อวนัที่ ๑ กนัยายน ๒๕๕๑ ในมาตรา ๔๑/๙๓ เรื่อง การประกอบ5 

กิจการหนวยซอมในราชอาณาจักรตองไดรับใบรบัรองของหนวยซอมอากาศยานและกฎกระทรวง 

เรื่องการกาํหนดนิตบิุคคลผูขอรับใบอนญุาตผลิตชิน้สวนรับรองคณุภาพใบอนุญาตผลิตภัณฑ  

และใบรบัรองหนวยซอมประเภทที่ ๒ และประเภทที ่๓ พ.ศ. ๒๕๑๓ ดงันัน้จึงไมตองแกไขกฎหมาย

ที่เกี่ยวของ  

 10 

          -  ๓/๑  

 

   

 

15 



๑๒ 

สนช. ๒๘          ธนาวด ี ๓/๑ 

 

  ผลกระทบ 

  การบริการซอมอากาศยานเปนบริการที่ตองใชเทคโนโลยี (Technology)  

คอนขางสูง ผูประกอบการซอมอากาศยานในประเทศไทยมีขีดความสามารถในการใหบรกิารจํากัด  5 

โดยที่ปจจุบันมีผูประกอบการบางรายท่ีมชีาวตางชาติถอืหุนเกินกวารอยละ ๗๐ บางแลว  

การเปดตลาดใหชาวอาเซียน (ASEAN) เขามาลงทุนในบริการนี้จึงทําใหมกีารแขงขนัการใหบรกิาร

เพ่ิมขึ้น เพ่ิมทางเลือกแกผูใชบริการ ซึ่งอาจจะสงผลในราคาการใหบริการลดลง และหรอืมคีณุภาพ

บริการท่ีดขีึ้น นอกจากนี้ในภาพรวมการเปดตลาดดังกลาวจะสงผลดตีออตุสาหกรรมการบิน 

ของประเทศไทย ผูประกอบการชาวไทยสามารถเขาไปลงทุนในประเทศสมาชิกอาเซยีนที่มีขอผูกพัน10 

ได ตามรายบริการและเงือ่นไขท่ีระบไุวในตารางขอผูกพันเฉพาะ ทําใหเกดิการจางงาน การถายทอด

เทคโนโลยี และสรางรายไดใหแกประเทศ จึงเรียนขอเสนอที่ประชุมสภานติิบัญญัตแิหงชาติ 

ไดกรุณาพิจารณาใหความเห็นชอบพิธีสารเพ่ืออนวุัตขิอผูกพันชุดที ่๘ ของบรกิารขนสงทางอากาศ

ภายใตกรอบความตกลงวาดวยการบริการของอาเซียนดงักลาว ทั้งนี้กระทรวงคมนาคม 

โดยกรมการบนิพลเรือนไดดาํเนินการจัดใหมีการรับฟงความคดิเห็นของประชาชนดวยการเผยแพร15 

สาระสําคัญของพิธีสารผานเว็บไซต (Website) ของกรมการบนิพลเรือนตามที่รฐัธรรมนูญกําหนด 

ไวแลว ขอบคุณมากครบั  

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ทานสมาชกิครบั ทานรฐัมนตรวีาการ 

กระทรวงคมนาคมไดแถลงสาระสําคัญของรางพิธีสารเพ่ืออนุวตัิขอผูกพันชดุท่ี ๘ เรือ่งบรกิารขนสง20 

ทางอากาศ ภายใตกรอบความตกลงวาดวยการบรกิารของอาเซียนตอที่ประชมุเสรจ็ส้ินแลวนะครบั

ตอไปผมจะเปดใหทานสมาชิกไดอภิปราย เชญิทานแสดงความจํานงอภิปรายครับ มีสมาชิกทานใด 

ประสงคอภิปรายหรือซกัถามหรือไม เชิญทานพันตํารวจโท พงษชัย  วราชติ แลวจะตามดวยทาน

กิตติ  วะสีนนท เชญิครบั  

  พันตํารวจโท พงษชัย  วราชติ   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ25 

ที่เคารพ กระผม พันตํารวจโท พงษชัย  วราชิต สมาชกิสภานิติบญัญตัแิหงชาต ิเรือ่งอนุสัญญา 

ชุดที่ ๘ นี้ เปนการถอืครองหุนที่จะขยายหุนออกไปจาก ๔๙ ใหตางชาติถอืได ๗๐ อนันี้กเ็ปนเรื่องท่ี

รับได เพราะดานเทคโนโลยีบานเรายังลาชาอยูนดิหนอย แตผมคดิวาเรื่องนีถ้าพูดกนัจริง ๆ แลว 

ขณะนีไ้มมีความจําเปน เพราะเรามีบริษัทอุตสาหกรรมการบนิเปนผูดําเนนิการอยูแลว โดยรวมทุน

กับสํานกังานสงเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม โดยบริษัทอตุสาหกรรมการบินถือ ๔๙  30 



๑๓ 

สนช. ๒๘          ธนาวด ี ๓/๒ 

 

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมถืออยู ๕๑ ซึง่เปนบริษัทของคนไทยอยูแลว 

ฉะนั้นตรงนี้ผมอยากฝากทานประธานไปถงึทานรัฐมนตรีวาทานชวยโปรดพิจารณา ประเทศไทยนี้

เปนศนูยกลางที่ทําเลเหมาะที่สุดแลว  5 

  ขอที่ ๒ ประเทศไทยนี้มดีานบริการอยูแลว แตทําไมประเทศไทยถงึทําแลวสูเขา

ไมได ทาํไมถึงสูสิงคโปรไมได เพราะโดยโรลสรอยซ (Rolls – Royce) ไปถือหุนอยูที่ทางสิงคโปร 

แตของประเทศไทยนี้ไมมี เนื่องมาจากวาประเทศไทยเราไมไดพิจารณาเรื่องพิกดัศลุกากรทีว่า 

จะปลอดภาษีตรงอะไร และเครื่องจักร ถาทานแกไขตวันี้ได แลวทานสามารถแกไขตรงดานบรกิาร 

ของกฎหมายของพระราชบญัญตัิศุลกากรอาํนวยความสะดวกใหรวดเรว็ ไมใชส่ิงของสงมา ๓ ชั่วโมง  10 

หรือ ๕ ชัว่โมง หรอื ๑๒ ชัว่โมง หรอื ๑๘ ชัว่โมง สงมาเสร็จมาถงึประเทศไทย ปรากฏวากวาสินคา 

จะออกไดตองใชเวลา ๓ วนั ๕ วัน เรื่องนี้ทาํความลาชา แตถาทานสามารถทําใหส่ิงของพอมาถึงที่

ประเทศไทยทานมาถึงเชาออกบายได อันนี้ครบั นี่คือจุดที่สําคญัของประเทศไทย แลวทานจะได

ตรงทีก่ารขนสงดวย คอื คารโก (Cargo) ทานลองคดิดูสนามบนิดอนเมืองนี้สรางมาตั้งกี่ชัว่คน  

ทานเห็นโกดงัไหมครับ เปนกิโล ๆ กวางแลวยาวเปนกิโลที่สนามบินดอนเมือง วนันีท้านไปดคูรับ 15 

เปนทีร่างเปลา 

  ขอสุดทาย ผมอยากฝากทานรัฐมนตรไีววา ถาแกไขตรงศุลกากรไดตรงนี้ 

ทานจะไดเปนฮับ (Hub) ของการซอมบํารงุรักษา และทานไมตองมาปวดหวัเรือ่งความปลอดภัย

อะไร เพราะทานก็ทราบดีอยูวาเครื่องบนิขณะนี้ทีเ่ขาสูประเทศไทยวันหนึง่ ๒ พันกวาลํา  

ปหนึง่ ๗ แสนกวาเที่ยว ทัง้ผานไปผานมา แลวเราไปแพสิงคโปรไดอยางไร ผมยังงงอยู ฉะนัน้ 20 

ถาทานยกกระบวนการทัง้หมดมาพิจารณากนัใหมทานจะไดเปนฮับ ผมเลยขอฝากทานไวแคนีค้รับ  

ขอบคุณครับ 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ทานตอไปนะครับ เชิญทานกติติ  วะสีนนท 

ครับ  25 

  นายกติต ิ วะสีนนท   :   กราบเรียนทานประธาน กระผม กติต ิ วะสีนนท  

สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ กระผมสนบัสนนุการใหความเหน็ชอบการอนุวตัติามขอผูกพัน 

ชุดที่ ๘ ตามที่ทางรฐับาลเสนอ แนนอนผมก็ขออนญุาตเอยนามทานพงษชัย ที่ทานเสนอประเด็น 

ที่จะสนับสนุนใหประเทศไทยศูนยกลาง จรงิ ๆ แลวกค็งไมใชศูนยกลางเฉพาะการซอมเทานั้น 

นาจะเปนศูนยกลางในดานคมนาคมทางอากาศดวย ซึ่งก็สอดคลองกบัแนวความคดิของทางรัฐบาล  30 



๑๔ 

สนช. ๒๘          ธนาวด ี ๓/๓ 

 

แลวที่จริงเราก็ทํามาตลอด เราเคยพยายามที่จะผลักดันใหประเทศไทยเปนรีเจินนัล เฮดควอรเตอร  

(Regional Headquarter) เปนสํานักงานใหญของกิจการตาง ๆ ในภูมิภาค แลวรัฐบาลนีก้ผ็ลักดนั 

ไปถงึขัน้ที่วาจะใหเปนอนิเตอรเนชัน่แนล เฮดควอรเตอร (International Headquarter) คือศนูย 5 

ที่จะเปนสํานกังานใหญของระหวางประเทศเลย ซึง่อันนี้ผมคดิวาเปนเรื่องที่ด ีแลวก็เปนเรื่องที่

สอดคลองมาก เราก็เคยคุยกันแลวดวยวาจะพยายามท่ีจะผลักดนัใหดอนเมืองในฐานะที่เปน

สนามบนิเดิมเปนศูนยซอมดวยซ้ํา ก็อยากจะฝากทานประธานผานไปยังทานรัฐมนตรีที่จะผลักดัน

เรื่องนี้ตอไป  

  อีกประเดน็หนึ่งก็คือวา ในการที่จะผลักดนัเรื่องนี้ในการเจรจาในกรอบอาเซียน  10 

ซึ่งผมคิดวาเปนเรื่องทีถู่กตอง เรามีจุดแข็ง มีศักยภาพอยูแลว เพียงแตผมกไ็ดรับทราบเปนการ

ภายในวาตามที่มขีอผูกพันไปแลว ๗ ชุด ก็ยังไมปรากฏวามีประเทศใดขอใชสิทธปิระโยชน ซึง่อันนี้ 

ก็เปนเรื่องที่ไมถึงกับนาจะตกใจ แตวาก็เกดิขอคําถามขึน้มาวาแลวเจรจาไปเจรจาแลวจะไดอะไร 

ฉะนั้นกไ็ปโยงกับภาพรวมของยุทธศาสตรในการที่จะผลักดันการทีป่ระเทศไทยจะเปนศนูยคมนาคม 

รวมทัง้คมนาคมทางอากาศนี้ กระผมก็ทราบวาดวีาอนันี้ก็คงจะเกี่ยวของกบัเรื่องทีเ่ราพยายาม 15 

จะเปล่ียนวิกฤตเปนโอกาสในการที่ไอเคโอ (ICAO) ไดมาประเมินเรา แลวก็ใหคะแนนเหลือแค 

รอยละ ๓๐ จากที่เคยไดรอยละ ๘๐ เมือ่ พ.ศ. ๒๕๔๘ ผมก็ทราบวาทานรัฐมนตรีเองทานก็เอาจริง

เอาจังกบัเรื่องนี ้มแีนวความคิดที่จะปรบัปรงุองคกร แยกกรมการบินพลเรอืน ซึ่งเปนเร็กกูเลเตอร 

(Regulator) เปนสํานกั แลวก็มีทาอากาศยานซึ่งเปนโอเปอเรเตอร (Operator) หรอืผูปฏิบัต ิ

แยกออกจากกนัใหสอดคลองกับการปฏิบัติระหวางประเทศ ----------------------------------------- 20 

 

          -  ๔/๑ 

 



๑๕ 

สนช. ๒๘         ทิพวรรณ  ๔/๑ 

 

แลวกท็ราบดวีาทานพยายามที่จะทําทกุอยางใหตามเวลา ก็คือ ๑๘ มถิุนายน ๒๕๕๘ แตผมก็รูสึก 

ไดยินขาววาอาจจะยังไมทนั แลวอาจจะตองไปตอรอง ซึ่งผมก็เชื่อวาทานรฐัมนตรชีวยวาการ

กระทรวงคมนาคม อาคม  เติมพิทยาไพสิฐ ซึง่ไดรับการมอบหมายจากทานคงจะไปเจรจาตอรองได  5 

เชื่อวาคงจะไดพบกับทางประธานไอเคโอ ในวันที ่๑๕ มถิุนายน ๒๕๕๘ แตอยางไรก็ตาม 

ดวยความหวงกังวลนี้ก็คงจะเปนภาพรวมของยุทธศาสตรทั้งหมดของประเทศไทยในเรื่องคมนาคม

ระหวางประเทศ ผมขออนญุาตฝากเรียนถามนดิหนึ่งดวยความหวงใย เพราะเรากเ็กิดกรณี 

ที่ประเทศญีปุ่นมาแลว ทานก็สามารถแกปญหากับประเทศจีน เกาหลีได แลวผมก็หวังวาขาวคราว 

ที่ทางประชาคมยุโรปจะเอาเรื่องนี้มาเปนประเดน็ หวงัวาคงจะไมใชประเด็นที่จะเกดิปญหาขึ้น 10 

ในอนาคต ผมก็อยากจะขออนุญาตถามเลยไปนดิหนึ่ง ในแงภาพรวมของยุทธศาสตรของเรา 

ในกรอบการบินระหวางประเทศ ท้ังในกรอบของไอเคโอ แลวในกรอบของการท่ีจะพัฒนา 

ประเทศไทยใหศูนยกลางมากขึ้น ในเรือ่งคมนาคมระหวางประเทศจะมีความสัมฤทธิ์ผลอยางไร  

ในสวนของขอผูกพันชุดที ่๘ ผมสนบัสนนุ แลวก็อยากจะใหมีผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบตัิจริง ๆ คือไมใช

วามขีอตกลง เพียงแตเจรจาตามที่พอจะใหไดอยูแลว แตวาไมไดเกิดผลพวงท่ีจะขยายความสามารถ15 

ของเราใหเต็มศักยภาพสําหรับภูมิภาคนี้ในอนาคตครบั  

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   จะมีสมาชิกทานอืน่อีกหรือไมครับ  

เชิญทานตวง  อนัทะไชย และตามดวยทานสุธรรม  พันธุศักดิ์ ชวยกระชับดวยนะครับ  

  นายตวง  อนัทะไชย   :   ทานประธานท่ีเคารพ ผม ตวง  อนัทะไชย  20 

สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ ผมมีประเด็นอยู ๒ ประเด็นที่อยากจะกราบเรียนทานประธาน 

ผานไปยังทานรัฐมนตร ี 

  ประเดน็แรก คือเรื่องความเห็นชอบ ผมเหน็ชอบในขอตกลง เพียงแตวาถา 

ทานประธานยอนไปดตูั้งแตครั้งแรกทีเ่ราทําความตกลงกับอาเซียน (ASEAN) มา เราจะพบวาหลาย

อยางเราตองการที่จะเปนฮบั (Hub) เราตองการที่จะเปนศูนยกลาง ถาทานประธานดูในขอตกลง 25 

รูปแบบการใหบริการ ตั้งแตแบบ ๑ แบบ ๒ แบบ ๓ แบบ ๔ มานี้ ทานประธานจะพบไดชัดเจนวา 

จากเดมิที่เรามีความตั้งใจที่เราจะเปนศนูยกลางการบนิของภูมิภาคอาเซียน แลวเราก็ตั้งใจที่จะเปน

ศูนยบรกิารซอมและบํารงุรกัษาอากาศยานในภูมิภาคอาเซียน แตขอตกลงนีไ้ดทําใหที่ทานรัฐมนตรี

ไดชีแ้จงตอสภาไปแลววา อยางนอยกม็ีคนแขงขนัเขามาแลว ทั้งผูประกอบการ ทั้งผูที่จะเขามา

ทํางานภายในประเทศ ทั้งผูที่จะเขามาลงทุนภายในประเทศ นั่นแปลวาทุกประเทศก็จะเขาไป  30 



๑๖ 

สนช. ๒๘         ทิพวรรณ  ๔/๒ 

 

เขามาได เรากไ็ปท่ีเขาได เขามาลงทนุท่ีเราได เรากไ็ปลงทุนที่เขาได ประเดน็ที่ผมหวงกค็ือวา 

เดิมทีเราจะเปนศูนยกลางการซอมและบํารุงรกัษาอากาศยาน วันนี้ถาเปนตามขอตกลงที่วานี้ 

คงเปนอยางเดมิไมได คําถามที่จะถามทานประธานผานไปยังรฐับาลก็คือวา รัฐบาลไดกําหนด5 

ยุทธศาสตรรปูแบบในการทีจ่ะกําหนดยุทธศาสตรในอนาคต ที่จะดํารงความเปนศนูยซอม 

และการบาํรุงรักษาอากาศยานของภูมิภาคในประเทศไทยไวอยางไรหรือไม หรอืไดพูดคุยกับ

ผูประกอบการ พูดคุยกบัผูลงทุน ตลอดจนมีนโยบายในระยะยาวไวอยางไรในเรื่องเหลานี ้ 

เพราะถาไมเชนนั้นส่ิงท่ีเราไดตัง้ใจเอาไวตัง้แตครั้งแรก ตอนทีเ่ริ่มตนทาํความตกลงในประเภทอื่น 

อันนี้ผมเขาใจวาเปนประเภทสุดทายท่ีออกมาก็จะหลุดไปเรื่อย อยากจะเรียนทานประธานผานไปยัง10 

ทานรฐัมนตรวีา รัฐบาลไดมีนโยบายในเรื่องของการที่จะดํารงความเปนศูนยซอมและบํารงุรักษา

อากาศยานของภูมิภาคอาเซยีนไวในประเทศไทยหรือไม อยางไร ขอบพระคุณครบั 

   ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ทานตอไปทานสุธรรม  พันธุศกัดิ์ เชญิครับ 

  นายสุธรรม  พันธุศักดิ์   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ15 

ที่เคารพ กระผมมีประเดน็สัน้ ๆ เพ่ือไมใหเสียเวลา เพราะวาการใหความเห็นชอบพิธีสาร 

เพ่ืออนุวตัิตามขอผูกพันชดุที่ ๘ ของบริการขนสงทางอากาศ สาระสําคญัอันนี้ก็คอืเราจะเปดให

อาเซียนหรอืชาวตางชาติเขามาถือหุนไดในบริษัทศูนยซอมและบํารุงรกัษาอากาศยาน 

ในประเทศไทย เดิมไมเกนิ ๔๙ เปอรเซน็ต แตก็จะเพ่ิมขึ้นเปนไมเกนิ ๗๐ เปอรเซน็ต อยางไรก็ตาม

กระผมเหน็ชอบทีค่ิดวาหลักการอนันี้ควรจะเปด แตวาเทาที่สอบถามดูในขณะนี ้ตามท่ีเพ่ือนสมาชิก20 

หลายทานไดพูดถงึเรื่องยุทธศาสตรในการท่ีจะใหประเทศไทยเปนศนูยกลางหรือเปนฮับในการซอม

อากาศยาน ซึ่งเดิมรัฐบาลทกุรัฐบาลไดตัง้เปาหมายใหประเทศไทยเปนศนูยกลางซอมอากาศยาน 

โดยใชทาอากาศยานอูตะเภา ซึง่สรางโดยของกองทัพอเมริกนั ไดสรางไวอยางด ีแลวก็ใหทีน่ั้น 

เปนศนูยสราง แตก็ไมมียุทธศาสตรแนนอน ไมไดมบีริษัทใดที่จะประจําการแนนอนนอกจาก 

การบนิไทย ผมไดสอบถามทานรองอธบิดีในการชี้แจงในเรื่องนีว้า ในขณะนี้เองศนูยซอม 25 

ทาอากาศยานเมืองไทยมีบรษัิทกี่บริษัทท่ีไดเขาไปผูกพันธุรกิจเรื่องนี้กไ็ดรับคาํตอบวา 

ทั้งหมดประมาณ ๒๑ บริษัท แตใน ๒๑ บริษัทนี้มีบริษัทการบนิไทยซึ่งเปนบริษัททีใ่หญที่สุด  

ในการดําเนินการเปนผูดูแลและบาํรุงรักษาศูนยซอมทาอากาศยานในประเทศไทย แลวบริษัทอืน่ ๆ 

เล็ก ๆ ก็เปนบริษัทสายการบินตาง ๆ เล็ก ๆ ท่ีเขามาทํา ซึง่ตามยุทธศาสตรแลวผมคิดวารัฐบาล 

ควรจะเอาจริงเอาจังในเรื่องนี้ โดยท่ีจะตองกําหนดประเด็น ก็คือกําหนดวาใหบริษัทหรือวา 30 



๑๗ 

สนช. ๒๘         ทิพวรรณ  ๔/๓ 

 

กรมการบนิพาณิชย หรือวาการทาอากาศยานแหงประเทศไทยเปนผูลงทุนในการใหบริการเปนศนูย

ซอมและการบาํรุงรักษาอากาศยาน เพราะวาการลงทุนในเรื่องนี้เปนการลงทุนทีม่ีมลูคามากมาย  

แลวกต็องส่ังในเรื่องอะไหลตาง ๆ ของอากาศยานมาจากตางประเทศ แลวก็เกี่ยวกบัเรื่องของภาษี5 

ศุลกากรดงัที่เพ่ือนสมาชิกไดกลาวมาแลว ประเด็นก็คือยุทธศาสตรในการสรางประเทศไทยเปนฮบั

ในศูนยซอมอนันี ้รัฐบาลคงนาจะคดิไปพรอมที่จะเปดใหตางประเทศเขามาลงทุนไดไมเกิน  

๗๐ เปอรเซน็ต ขอบพระคณุครับ 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   หมดรายชื่อผูประสงคอภิปรายแลว ตอไป 10 

ขอเชิญทานรัฐมนตรตีอบชีแ้จงครับ 

  พลอากาศเอก ประทนิ  จ่ันตอง (รัฐมนตรวีาการกระทรวงคมนาคม)   :    

กราบขอบพระคุณทานประธาน กราบขอบพระคุณทานสมาชิกทีไ่ดกรุณาใหการสนบัสนุน  

ใหขอสังเกต แลวก็เปนประเด็นคาํถามเพ่ือใหกลับไปดําเนินการในสวนยุทธศาสตร แลวก็เรือ่ง 

ของการปฏิบัติ ผมเรียนวาในสวนของดอนเมอืงนัน้ ขณะนี้เรามแีผนพัฒนาทีเ่รียกวา  15 

พัฒนาดอนเมืองเฟสที่ ๒ มกีารปรับปรุงอาคารเทอรมินลั (Terminal) ซึง่ตอนนี้เราใชเทอรมนิัล ๑ 

อยู ก็จะปรับปรุงเทอรมินัล ๒ ใหใชได จากนัน้ก็จะมีการปรับปรงุหลุมจอดใหสามารถจอดอากาศ

ยานไดเพ่ิม แลวก็ส่ิงที่ทานไดพูดถงึนัน้จะมกีารปรับปรงุในเฟสที่ ๒ แนนอน กค็ือพัฒนา 

โรงเก็บหรืออาคารซอมบํารงุเพ่ิมเตมิ ในสวนของโรงเกบ็ท่ีอยูทางดานเหนือของพ้ืนที่นั้น ก็จะมีสวน

ตอเติมเพ่ิมเติมจํานวนหนึ่ง สําหรบัอาคารคารโก ( Cargo) ที่มีอยู ๕ ยูนตินัน้ จะใชอยางนอย ๒ ยูนิต 20 

ในการเปนศูนยซอม ซึ่งขอเวลาในการท่ีจัดทําแผนงาน แลวก็จะเริ่มดาํเนนิการไดในป ๒๕๕๙  

เปนตนไป คาดวาจริง ๆ นั้นจะเริ่มในป ๒๕๕๘ แตวาขณะนี้ไดมคีวามลาชาออกไป ก็คงจะอยู 

ในกรอบป ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒  ในป ๒๕๕๙ นัน้นาจะเริม่ดําเนินการไดตามท่ีผมเรียนใหทราบ  

ซึ่งในสวนนี้ก็จะเพ่ิมศักยภาพในการที่จะใหดอนเมอืงมขีดีความสามารถเปนเรือ่งของการ 

เปนศนูยกลางการบินและศนูยซอมบํารงุไดสวนหนึ่ง 25 

   สวนที ่๒ ทีเ่ปนปญหาอปุสรรคในเรื่องของศุลกากรนัน้ ในสวนของนายกรัฐมนตรี     

ไดมีการสัง่การมอบใหกระทรวงการคลังไดไปปรบัมาตรการ แลวก็ในสวนที่เกี่ยวของกระทบไปจนถึง 

ในเรื่องของเปนรีเจินนัล เฮดควอรเตอร (Regional headquarter) นัน้กม็ีออกมาเรียบรอยแลววา 

เปน อินเตอรเนชัน่แนล เทรด เฮดควอรเตอร (International trade headquarter) ------------- 

           - ๕/๑ 30 



๑๘ 

สนช. ๒๘         สมบูรณ  ๕/๑ 

 

ซึ่งเริ่มมีผูสมัครเขามาลงแจงความตองการที่จะมาตั้งหลายรายแลว ส่ิงท่ีจะทําใหเราเปนศนูยกลาง 

นั้นผมเรียนวาเรามียุทธศาสตรแนนอน โดยปจจัยสําคญัก็คือเรือ่งของโลเคชนั (Location) คือ

สถานที ่ที่ ๒ คือเรื่องของคน ที่ ๓ คอืงบลงทุน ที่ ๔ กค็ือในเรื่องของเทคโนโลยี ที ่๕ คือเรื่องกฎ 5 

กติกาตาง ๆ เราจะเห็นวาโลเคชันเรานี้มีการเปล่ียนแปลงไปหลายครัง้ จากอูตะเภาเอาไปท่ีโคราช 

โคราชกลับมาดอนเมือง กลับมาสุวรรณภูมิ ขณะนี้ทางกระทรวงคมนาคมไดตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 

๑ ชดุ มรีองปลัดกระทรวงคมนาคมเปนประธาน มีผูแทนจากหลายสาขาเขามารวมเพ่ือท่ีจะกําหนด 

พ้ืนที่ชัดเจนวาอันดับที ่๑ นัน้ควรจะเปนที่ใด อาจจะเปนอูตะเภาหรือไม อาจจะเปนดอนเมอืง

หรือไม แลวก็สุวรรณภูมิจะทําไดไหม โคราชจะเดินหนาตอไหม ตรงนี้จะมีความชัดเจนภายใน 10 

๓ เดือนขางหนานี้ เพราะวาในสวนของกําหนดเปาหมายนั้นจะตองเสร็จกอนภายในปงบประมาณ 

๒๕๕๘  

  สวนเรื่องของคนนัน้กค็งทราบวาเรามขีีดจํากดัในเรือ่งขององคความรู จึงจําเปน 

จะตองมีการศึกษาพัฒนาเรือ่งของคนนี้ที่รองรบัตามสมควร 

  ในเรื่องของงบลงทุน ในอดตีนั้นเรามปีญหาเรือ่งงบลงทุน แตในปจจุบันงบลงทุนเรา 15 

มีความมัน่ใจวาเราจะสามารถหางบลงทุนในประเทศและตางประเทศได  

  สวนเทคโนโลยีนีเ้ปนเรื่องทีย่ากในการที่จะทําใหเกดิความสามารถในชวงเวลา 

อันส้ัน ๆ ตองใชเวลา ตองมกีารศกึษาอบรมระยะส้ัน ระยะกลาง ระยะยาว แลวกน็ําเขาเทคโนโลยี 

โดยการใหเขาถายทอดเทคโนโลยีใหเราสวนหนึ่งและเราไปศึกษาอบรมสวนหนึ่ง ตรงนี้จะใช

ระยะเวลาครับ 20 

  ในสวนสุดทายกค็ือกฎระเบยีบตาง ๆ เกี่ยวของกับเรื่องของการอนุญาต เกี่ยวของ 

กับกฎขอบังคบั เกี่ยวของกบัเรื่องศุลกากรนั้นตรงนี้จะมกีารปรับปรุงแกไข จึงเรียนยืนยันวา  

ในสวนของรัฐบาลนัน้ไดกําหนดเปาหมายชัดเจนวาประเทศไทยนั้นยังสมควรที่จะเปนศูนยกลาง 

การบนิ ศูนยกลางการซอมบํารุง แลวก็จะพัฒนาอุตสาหกรรมการบนิตอไป จะมกีําหนดความชดัเจน 

แลวก็จะมโีอกาสนําเรียนทานในโอกาสแรกทีแ่ผนงานตาง ๆ นัน้มีความชัดเจนและเสร็จเรียบรอย  25 

กราบขอบพระคุณครับ  

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ทานสมาชกิมีทานใดจะซักถามเพ่ิมเติมหรือไม 

เชิญทานสมชาย  แสวงการ ครับ 

 30 



๑๙ 

สนช. ๒๘         สมบูรณ  ๕/๒ 

 

  นายสมชาย  แสวงการ   :   ทานประธานที่เคารพ สมชาย  แสวงการ สมาชกิ 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิกค็งเหน็ดวยในการใหความเหน็ชอบพิธีสารดังกลาว แตวาก็มีเรื่องฝาก 

ทานรฐัมนตร ีแลวกข็อบคุณในคําอธบิายหลายเรื่อง ซึ่งกระจางชัดมากขึน้ ผมเหน็ดวยอยางย่ิง 5 

ในการทีป่ระเทศไทยนั้นมีความเหมาะสมทัง้ในแงยุทธศาสตรทางการบนิ ประเดน็ปญหาท่ีอยาก 

ฝากกราบเรียน ๒ เรื่อง เรื่องที่ ๑ ก็คือมีสนามบนิที่สรางดวยเหตผุลทางการเมืองทัง้หลายในอดตี 

ยกตัวอยางเชน สนามบินทีเ่พชรบูรณ สนามบินท่ีชุมพร อยางนี้เปนตน เราทําอยางไรสนามบิน 

ที่สรางดวยเหตุผลทางการเมืองแบบนี้แลวไมคุมจุดอยางท่ีโคราชอะไรตาง ๆ นี้จะนาํมาพัฒนา

ศักยภาพ จะใชขนสงของ ขนสงสินคาการเกษตรอะไรกสุ็ดแทแตนี้ขออนญุาตฝากเรยีน 10 

  เรื่องท่ี ๒ คือเรื่องของไอเคโอ (ICAO) ก็ทราบวาทานรัฐมนตรีกห็นักใจอยู วนักอน 

ผมเองกไ็ดสอบถามทางกรมการบนิพลเรือนวา เรื่องนี้จะทําอยางไร เพราะวาเทาทีท่ราบมหีลาย

เรื่อง การใชนโยบายในอดีต เรื่อง โอเพน สกาย โพลิซี (Open sky policy) แลวก็ทําใหเกดิปญหา 

ที่เราโดนวอรนนิง (Warning) โดนเตือนโดนอะไรตาง ๆ แลวก็ระยะยาวจะเกิดปญหานี้ ทราบวา

ทานพยายามแกไขอยู แตผมขออนุญาตฝากเรียน ซึง่ไมทราบเปนขอเท็จจรงิที่สามารถดาํเนนิการ 15 

ไดไหม เชน การอนุญาตไป เจาหนาที่เขาชี้แจงวาการตรวจก็โดนฝายการเมือง พูดงาย ๆ วา 

ขอรองในเรือ่งการขยิบตาใหผานงาย ๆ บางเรื่อง แลวเราก็เกดิปญหาขึ้น ทีนีม้าตรฐานซึง่เรา 

มีอยูเดมินี้เกิดความเสียหาย เพราะฉะนั้นเปนไปไดไหม เชน การจะยกเลิกโดยการตรวจเขม 

ในหวงนี้เพ่ือใหสากลเห็นแลวเราก็ยกเลิกเลย สายการบนิที่เกดิขึน้มาแบบทางการเมืองหรือ 

เกิดขึ้นมาโดยขาดขดีความสามารถที่แทจริง ท้ังเรื่องนักบิน ทัง้เรื่องของบุคลากรตาง ๆ เรายกเลิก20 

เสียแลวใหเหลือสายการบินหลัก ๆ เทาที่จําเปนแลวก็เปนสายการบนิที่เปนหนาเปนตาของประเทศ 

อยางนี้จะทําใหตางชาตกิ็กลับมาใหความไววางใจได กข็ออนุญาตฝากเรียนเสนอความเหน็ 

ขอบพระคุณทานประธานครบั 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ทานพงษชัยมีอะไรเพ่ิมเตมิ เชญิครบั 25 

  พันตํารวจโท พงษชัย  วราชติ   :   กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ ผม 

พันตํารวจโท พงษชัย  วราชติ สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิผมอยากจะฝากทานประธานไปถึง 

ทานรฐัมนตร ีผมกราบขอบคุณที่ทานพิจารณา เดนิมาถกูทางแลว ผมอยากตั้งขอสังเกตใหทาน 

เพ่ิมเติมนดิหนึ่ง วันนี้ทานทําเรื่องการซอมบํารงุรักษาตรงนีข้องประเทศไทยเรามีบริษัทอุตสาหกรรม 

การบนิ ซึ่งทานก็ทราบดี แลวก็เปนบริษัทของคนไทย ๑๐๐ เปอรเซน็ต อันนี้ทานชวยสงเสริมให 30 



๒๐ 

สนช. ๒๘         สมบูรณ  ๕/๓ 

 

เจริญเติบโตเพ่ิมขึน้ เพราะวาพูดอยางนี้ทานก็ทราบ ผมก็ทราบดี ซอมทั้งเครื่องบินรบ  

แลวทานกต็องคิดวาทําอยางไรสงเสรมิใหวา ถาเมื่อเครือ่งบินใชอายุครบ ๑๔ ป มกีารเอกซเรย  

ไมตองไปเอกซเรยท่ีอื่น สามารถทําในประเทศไทยไดเลย  5 

  และเรื่องที ่๒ ที่ผมอยากจะกราบฝากทาน ในเมื่อทานมคีวามตั้งใจแลวทานกบ็อก

วานําเสนอเขาไป ครม. แลวเกี่ยวกบัเรื่องพิกัดของศุลกากร กระผมดีใจ ทานประธานที่เคารพ 

กระผมขอฝากไปถึงรัฐมนตรีวาทานทําแลวพวงเรื่องของคารโก (Cargo) ไปดวย ท่ีทานบอกวาจะ

ลงทุนขยาย เมือ่ทานลงทุนขยายทานตองเอาใหคุม ไมใชวาวนันี้สิงคโปรมีทางน้ํา ทางอากาศ ๒ ทาง 

แตจะเปนเจายุทธในเอเชียไมได ในอาเซียนเราไมได ของเรามีท้ังโลเคชนักด็ี สถานทีเ่รากด็ี เพียงแต 10 

เราขาดเรื่องนิดเดียวดานบรกิาร ถาทานปรับปรุงตรงนี้ไดนดิเดียว ผมรับรองวาทานไดมาหมด 

ทุกอยาง ไมวาทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ ผมเลยขอฝากไวแคนี้ ขอบคุณครบั 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ทานรัฐมนตรีมอีะไรจะเพ่ิมอีกหรือไมครับ  

เชิญครับ  15 

  พลอากาศเอก ประจิน  จ่ันตอง (รัฐมนตรวีาการกระทรวงคมนาคม)   :    

กราบขอบพระคุณครับ ผมขออนญุาตสัก ๒ นาที เรียนวาในสวนของหนวยงานที่มีขีดความสามารถ 

ในการซอมบํารงุนัน้เมื่อสักครูนี้ไมไดพูด เพราะวาคงจะทราบวาทีเอไอ (TAI) อุตสาหกรรมการบิน 

เปนสวนทีก่องทัพอากาศ แลวก็ สสว. ไดรวมกันแลวก็ดาํเนินการ ผมเคยเปนประธานอยู แตเมื่อ

ทานไดพูดครั้งที ่๒ ผมก็อยากจะขอเรียนวา ในสวนของอุตสาหกรรมการบนิที่มีความเขมแขง็ 20 

ในปจจุบันนี้คือการบินไทยกบัอุตสาหกรรมการบินทีเอไอ ๒ แหงนี้พอจะเปนที่พ่ึงได ผมจะพยายาม 

ผลักดันใหทางศูนยซอมของการบนิไทยและศูนยซอมของทีเอไอนี้เดินหนาตอไปใหเขมแข็งย่ิงขึ้น 

ผมรับปากในเรื่องนี้นะครบั  

  เรื่องท่ี ๒ เรื่องของไอเคโอ ขณะนี้ในสวนท่ีเปนเรื่องความจําเปนเรงดวนเพ่ือที่จะ 

ปลดล็อกเรื่องของซกินิฟแคนท เซฟตี้ คอนเซริน (Significant Safety Concern) หรือ เอสเอสซ ี25 

(SSC) ในเรื่องของการขนสงสินคาอนัตราย ในเรื่องของการปลดล็อกเอโอซี (AOC) ที่ไมไดมาตรฐาน 

นั้น กําลังเรงเดนิหนาอยูครบั เราเรงเดนิหนาในเรื่องของการเตรียมบุคลากรเพ่ิมเตมิ เรือ่งของ 

การเปล่ียนแปลงในเรื่องของเอกสารคูมอืใหทันสมัยตามที่ไอเคโอ (ICAO) กําหนด เราไดเปดให

นักวชิาการจากประเทศสิงคโปรและจากประเทศญี่ปุนเขามาชวยเหลือเราในการที่จะอบรมความรู

แลวก็จะเตรียมการไปสูการตรวจ ขณะนีเ้รามั่นใจวาในวันที ่๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นัน้ในเรื่องของ 30 



๒๑ 

สนช. ๒๘         สมบูรณ  ๕/๔ 

 

ไดรเวอร ออน กูดส  (Driver on goods) นั้นจะผานคล่ีคลาย ๙๐ เปอรเซน็ตขึ้นไป ในสวนของ 

เอโอแอล เอโอซี (AOL AOC) ที่เปนเรื่องของไลเซนซ (License) กับเซอรทิฟเคชัน (Certification) 

นั้นจะเริ่มมีการตรวจสายการบินตั้งแตวันที่ ๑ มิถนุายน ๒๕๕๘ เปนตนไป คาดวาใน ๒๐ วนัแรก5 

นั้นจะไดอยางนอย ๔ สายการบิน แลวก็ภายในเดือนกรกฎาคมนัน้จะไดประมาณ ๑๖ สายการบนิ 

เรามีสายการบินทัง้หมด ๔๑ สายการบนิ จากที่จดทะเบียนไว ๖๑ สายการบิน ใน ๔๑ สายการบิน

นั้นเปนการบนิระหวางประเทศ ๒๘ สายการบนิเปนภายในประเทศ ๑๓ สายการบนิ เราก็จะ

พยายามเรงตรวจในสวนที่บินไปตางประเทศกอน จะเดนิหนาเรือ่งนี ้แลวก็จะพยายามใหเห็นชดัเจน

เลยวาสายการบนิใดทีไ่มไดมาตรฐาน เราจะถอนใบอนญุาตทนัที ก็เรียนวาเราจะเขมในเรื่องนี้ แลวก็10 

จะเดนิหนาตอในเรื่องของระยะกลาง ระยะยาวเกี่ยวกบัเรื่องบทบาท หนาที ่โครงสรางท่ีไมชดัเจน 

เรื่องของกฎหมาย กฎระเบยีบ และเรื่องของพัฒนาบุคลากรที่ไมเขมแข็ง ขอบพระคุณครับ 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เปนอันจบการอภิปรายนะครับ ผมขอปด 

การอภิปราย ตอไปจะเปนการขอมติเพ่ือใหความเห็นชอบหรือไมใหความเห็นชอบของพิธีสาร 15 

เพ่ืออนุวตัิขอผูกพันชดุที่ ๘ ของบริการขนสงทางอากาศ ภายใตกรอบความตกลงวาดวยการบริการ

ของอาเซียน กอนขอมติผมขอตรวจสอบองคประชุมกอนนะครับ เชญิทานสมาชกิแสดงตน  

ทานสมาชิกเขามาแลวกรุณาแสดงตนเลยนะครับ มีสมาชิกทานใดยังไมไดแสดงตนหรือไมครับ  

 

          -  ๖/๑ 20 

 

 



๒๒ 

สนช. ๒๘          วิภาริน ี ๖/๑ 

 

  ขณะนีม้ีบุคลากรของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสงขลามาเย่ียมชมการประชมุ

ของสภานิติบญัญตัแิหงชาต ิขอตอนรับทุกทานดวยความยินดีย่ิงนะครบั 

  ทานสมาชิกแสดงตนครบทกุทานแลว เจาหนาทีร่ายงานผลไดครบั  5 

   (มีสมาชิกกดปุมแสดงตนเพ่ือตรวจนบัองคประชุม จํานวน ๑๙๖ คน) 

   ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ทานชัชวาลยยังไมไดแสดงตนหรือครบั 

   พลตํารวจเอก ชัชวาลย  สุขสมจิตร   :   ครับ                    

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 10 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   จํานวนผูเขาประชุม ๑๙๖ ทาน  

เพ่ิมทานพลตาํรวจเอก ชัชวาลย  สุขสมจิตร อกี ๑ ทาน เปน ๑๙๗ ครบเปนองคประชุม 

ผมขอมติจากที่ประชุมวาทีป่ระชมุเหน็ชอบดวยหรอืไมกับการอนวุัตติามพิธีสารขอผูกพันชุดท่ี ๘ 

ของบริการขนสงทางอากาศ ภายใตกรอบความตกลงวาดวยการบริการของอาเซียน ถาทานสมาชิก 

เห็นชอบกดปุม เห็นดวย ถาไมเห็นชอบกดปุม ไมเหน็ดวย งดออกเสียงกดปุม งดออกเสียง  15 

เชิญทานใชสิทธิลงคะแนน มีทานใดยังไมไดลงคะแนนหรือไม ผมขอปดการลงคะแนน  

รายงานผลครบั 

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๙๑ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   จํานวนผูเขาประชุม ๑๙๗ ทาน มติที่ประชมุ 20 

เห็นดวย ๑๙๑  ไมเหน็ดวย ไมมี  งดออกเสียง ๕  ไมลงคะแนนเสียง ๑ เปนอนัวาทีป่ระชมุลงมต ิ

เห็นชอบกบัพิธีสารเพ่ืออนวุตัิขอผูกพันชุดท่ี ๘ ของบรกิารขนสงทางอากาศ ภายใตกรอบความตกลง 

วาดวยการบรกิารของอาเซยีน ตองขอขอบคุณทานรัฐมนตรแีละคณะผูชี้แจงนะครบั เปนอนัจบ 

การพิจารณาเรื่องดวนที ่๑ ตอไปจะเปนการพิจารณาเรือ่งดวนที ่๒ ครับ 

   (การประชมุดาํเนนิมาถึงตอนนี้ ศาสตราจารยพิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย  25 

ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ ไดขึ้นบัลลังก ทําหนาทีป่ระธานของทีป่ระชุมตอไป) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานสมาชิกครับ ตอไปเปนการพิจารณา 

เรื่องดวนที่ ๒ รางพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  

คณะรฐัมนตรเีปนผูเสนอ 

 30 


